

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua
Phụ nữ 2 giới “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”

Người tham luận: Nguyễn Thị Lan Hương
Giám đốc Ban Tài vụ NHCSXH

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, trong không khí hân hoan của ngày hội lớn, tôi rất vinh dự được có mặt và tham luận tại Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2015 - 2020. Trước tiên, cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị lời chào trân trọng. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ!

Trước hết tôi bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 vừa được trình bày. Được sự đồng ý và giới thiệu của Ban tổ chức, tôi xin tham luận với nội dung: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ 2 giới “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Kính thưa Hội nghị!

Tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng phục vụ người nghèo (NHNg) tiền thân của NHCSXH từ năm 1996 và đã qua các vị trí công tác: cán bộ Phòng Đối ngoại và quản lý dự án; Phó Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ Sở giao dịch, Phó Trưởng Phòng kế toán quản lý tài chính; Giám đốc Ban Tài vụ Hội sở chính; Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc; hiện nay là Giám đốc Ban Tài vụ. Là 1 trong số những cán bộ đầu tiên của ngân hàng, tôi đã chứng kiến quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của NHCSXH. Có thể nói, bên cạnh việc chú trọng hoạt động chuyên môn thì công tác thi đua khen thưởng được lãnh đạo NHCSXH hết sức quan tâm; đây là động lực lớn khích lệ cán bộ NHCSXH toàn hệ thống phấn đấu cùng chung tay xây dựng hệ thống NHCSXH lớn mạnh như ngày nay.

Nhận thức rõ mặt tích cực của công tác thi đua nên tôi luôn động viên khích lệ các cán bộ trong đơn vị tham gia vào các phong trào thi đua, trước hết thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như: tổ chức hạch toán kế toán và quản lý chi tiêu tại Hội sở chính tuân thủ các quy định của Nhà nước, của ngành; kịp thời ghi nhận và phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống

Intellect; thực hiện đầy đủ các quy trình mua sắm và thanh toán tại Hội sở chính theo quy định của Nhà nước và của ngành; thực hiện tốt công tác quản lý quỹ tiền mặt trên hệ thống Intellect, tổ chức thu, chi, kiểm đếm tiền mặt tại đơn vị an toàn, hiệu quả; thực hiện chi trả các chế độ cho cán bộ viên chức và người lao động tại Hội sở chính đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng pháp luật; thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo luật định về nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước như bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân; thực hiện quản lý các khoản chi về quản lý công vụ đúng định mức, đúng quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí; tham gia Hội đồng tài chính Hội sở chính, tổ mua sắm, tổ chuyên gia đấu thầu; tham gia các đoàn kiểm tra toàn diện các chi nhánh trong hệ thống NHCSXH...

Kết quả: qua nhiều năm đón tiếp các đoàn Thanh tra, Kiểm toán nhà nước Ban Tài vụ đều được đánh giá thực hiện tốt các quy định về tài chính, chi tiêu mua sắm, hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Ban lãnh đạo NHCSXH ghi nhận kết quả hoạt động, nhiều năm Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen cho tập thể; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cá nhân tôi vinh dự nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng năm 2016 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Bên cạnh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tôi luôn tích cực tham gia và động viên cán bộ trong đơn vị hăng hái tham gia các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Toàn hệ thống NHCSXH đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Giỏi việc ngành, đảm việc nhà”... Thực hiện xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua để tìm ra những gương sáng có ảnh hưởng tích cực, lan tỏa đến cán bộ của đơn vị.

Kính thưa Hội nghị!

Với đặc thù công việc làm kế toán chi tiêu nên cán bộ Ban Tài vụ chủ yếu là nữ. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ nên thực hiện nhiệm vụ nào trong công tác chuyên môn, tôi và chị em luôn nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc, vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài những thành tích đạt được từ chuyên môn, tôi cùng chị em luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động và công tác xã hội do công đoàn cơ sở Hội

sở chính và công đoàn cấp trên phát động như: các hội thi, phong trào hiến máu nhân đạo, hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động ngoại khóa nhân kỷ niệm các lễ lớn trong năm nhằm giúp các đoàn viên vui vẻ, sáng khoái tinh thần để tái tạo năng lượng phục vụ cho công việc tốt hơn và để các đoàn viên gắn kết, chia sẻ với nhau các vấn đề về cuộc sống, về công việc tăng thêm tình đoàn kết trong tập thể lớn.

Là những người phụ nữ sống trong xã hội hiện đại nhưng tôi và chị em luôn tôn trọng và gìn giữ giá trị truyền thống. Câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, bên cạnh sự nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua và phong trào đoàn thể của cơ quan, tôi và chị em luôn biết sắp xếp khoa học để dành thời gian chăm sóc gia đình, thực hiện tốt thiên chức, vai trò của người vợ, người mẹ, người con đảm đang, hiếu thảo như: nuôi dạy chăm sóc con cái, cùng chồng gánh vác công việc gia đình, quan tâm phụng dưỡng cha mẹ đôi bên, chu toàn họ hàng nội ngoại. Tôi luôn quan tâm và chú trọng phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong đơn vị để mỗi cá nhân đều ý thức rèn luyện phấn đấu cho bản thân và chia sẻ hỗ trợ đồng nghiệp cả về công việc chuyên môn và cuộc sống hàng ngày; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ, tổ chức thăm hỏi ốm đau, chia sẻ chuyện vui buồn, động viên nhau để mỗi người đều có ý thức xây dựng tổ ấm hạnh phúc; chị em cùng nhau xác định rõ thành tích của mỗi cá nhân là đóng góp quan trọng cho thành tích chung của tập thể. Kết quả, hàng năm tập thể đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc, tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; các cá nhân đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc, phụ nữ 2 giỏi nhiều năm. Cá nhân tôi được Ban chấp hành công đoàn NHCSXH đề nghị công đoàn Ngân hàng Việt nam tặng bằng khen phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Là Giám đốc Ban vừa là ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, tôi luôn ý thức và nêu gương vai trò của người đứng đầu đơn vị, cùng với việc quản lý điều hành tốt hoạt động của Ban Tài vụ, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại cơ quan. Luôn chấp hành sự phân công và điều động của tổ chức. Từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2017, tôi được Tổng Giám đốc điều động và luân chuyển giữ vị trí Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 3 năm công tác tại cơ sở, tôi đã học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ công tác chuyên môn, công tác quản lý điều hành, rèn luyện kỹ năng mềm đến việc xây dựng các mối quan hệ công tác với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, qua đó tôi nhận thấy mình tự tin, bản lĩnh và trưởng thành rất nhiều. Cùng với Ban Giám đốc và tập thể cán bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc, kết hợp kinh nghiệm công tác nhiều năm tại trung ương với kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở tôi có sự đóng góp nhỏ bé vào thay đổi hoạt động của chi nhánh NHCSXH

tỉnh Vĩnh Phúc, được cấp trên ghi nhận, cán bộ chi nhánh tín nhiệm, lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Trong 3 năm công tác tại cơ sở tôi luôn dành thời gian gặp gỡ tiếp xúc với khách hàng vay vốn là những người nghèo và các đối tượng chính sách, để thấu hiểu được những khó khăn, chia sẻ niềm vui khi họ nhận được đồng vốn tín dụng chính sách và sử dụng có hiệu quả, làm thay đổi cuộc sống, từ đó tôi cảm nhận được sự trân quý của người dân dành cho NHCSXH, điều này giúp tôi thêm yêu ngành và gắn bó với nghề. Đi làm xa, nhưng tôi cũng như nhiều chị em luân chuyển luôn nhận được sự động viên và tạo điều kiện của Tổng Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo NHCSXH và đặc biệt là sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, điều này đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà vẫn dành thời gian chăm lo gia đình nên vợ chồng luôn thuận hòa, con cái chăm ngoan học giỏi, gia đình hạnh phúc. Phần thưởng lớn đối với tôi khi trở về là sự ghi nhận của Tổng Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo, sự trưởng thành của bản thân, sự tin yêu của đồng nghiệp và có thêm rất nhiều người bạn tốt.

Tại Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cụm thi đua khu vực I, tôi cũng đã gửi gắm tâm sự với các chị em và đồng nghiệp tại trụ sở chính, nếu có cơ hội được luân chuyển công tác cơ sở, hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ở đó không có thăm dò và hoa hồng, mà là khó khăn và thử thách nhưng đó là môi trường rất tốt để rèn luyện bản thân, hoàn thiện chính mình. Vượt qua khó khăn, thử thách bạn sẽ có sự tự tin, bản lĩnh, trưởng thành và rất nhiều trải nghiệm để đúc rút kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn. Và dù ở vị trí công tác nào, nếu bạn dành sự tâm huyết, trách nhiệm thì sẽ có kết quả tốt đẹp.

Kính thưa Hội nghị!

Trên đây là tham luận của tôi tại Hội nghị. Trước khi dừng lời, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!